



ประกาศศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี
เรื่อง ขอเป็นคนไร้ความสามารถ และตั้งผู้อนุบาล

คดีแพ่งหมายเลขดำที่ พ ๑๑๐/๒๕๖๑

ด้วย นางสกุลทิพย์ ฐานุกิจอนันต์ ผู้ร้อง อยู่บ้านเลขที่ ๒๖ ซอยรังสิต-ปทุมธานี ๑๖ ซอย ๔ ตำบลประชาธิปไตย อำเภอดันบุรี จังหวัดปทุมธานี ยื่นคำร้องว่า เดิมผู้ร้องชื่อ นางสาวอัญชลี วัฒนะกุล ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็นนางสกุลทิพย์ ฐานุกิจอนันต์ นายศิริพงศ์ ฐานุกิจอนันต์ อาศัยอยู่บ้านเลขที่ดังกล่าวข้างต้น นายศิริพงศ์เดิมชื่อว่า นายสุพัฒน์ แซ่ลี ผู้ร้องเป็นภริยาโดยชอบด้วยกฎหมายของนายศิริพงศ์ มีบุตรด้วยกัน ๓ คน คือ นางศิริพร นิทยาเกษตรวัฒน์ นายทรงสิทธิ์ ฐานุกิจอนันต์ และนายเมธีณัฐ ฐานุกิจอนันต์ ต่อมาเมื่อประมาณปี ๒๕๕๕ นายศิริพงศ์ได้ล้มป่วยและแพทย์ผู้ทำการตรวจรักษาได้วินิจฉัยว่านายศิริพงศ์ป่วยเป็นโรคพาร์กินสัน ต้องนอนอยู่กับเตียง ลุกไม่ได้ ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ ใช้วิธีให้อาหารทางสายยาง ไม่สามารถเขียนหนังสือหรือเซ็นชื่อได้ มีความจำเป็นต้องให้ญาติดูแลใกล้ชิดตลอดเวลา นายศิริพงศ์เป็นจำเลยในคดีแพ่งหมายเลขแดงที่ ๔๑๓/๒๕๕๑ ของศาลจังหวัดฉะบุรี ศาลจังหวัดฉะบุรีมีคำสั่งให้เพิกถอนการขายทอดตลาดที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง ๒ แปลง โฉนดที่ดินเลขที่ ๔๗๖๔๒, ๔๗๖๔๓ ตำบลบึงยี่โถ (คลองรังสิตฝั่งเหนือ) อำเภอดันบุรี (กลางเมือง) จังหวัดปทุมธานี ซึ่งทางสำนักงานบังคับคดีต้องมีการดำเนินการสอบสวนและมีการขายทอดตลาดทรัพย์สินของนายศิริพงศ์อีกครั้ง จึงต้องมีการดูแลการขายทอดตลาดในฐานะจำเลยต่อไป อีกทั้งโจทก์ในคดีดังกล่าวได้มีการสืบทรัพย์สินของนายศิริพงศ์แล้วพบว่าที่ดินโฉนดเลขที่ ๓๐๕๗๔ ตำบลคลอง ๑๓ ออก อำเภอนองสี จังหวัดปทุมธานี โดยมีชื่อของนายศิริพงศ์เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์และโจทก์ได้แถลงขอยึดทรัพย์สินดังกล่าวเพิ่มอีก ซึ่งทางโจทก์ในคดีดังกล่าวได้มีการติดต่อเพื่อขอให้นายศิริพงศ์มาดำเนินการเจรจาประนอมหนี้เพื่อหาทางยุติคดีความ ซึ่งตามข้อเท็จจริงนั้นนายศิริพงศ์ไม่สามารถจะไปเจรจาด้วยตนเองได้ ต้องให้ตัวแทนไปดำเนินการแต่ทางโจทก์ในคดีดังกล่าวประสงค์จะเจรจากับตัวลูกหนี้หรือผู้แทนที่ถูกต้องตามกฎหมายของลูกหนี้เท่านั้น ด้วยเหตุดังกล่าวจึงมีความจำเป็นที่นายศิริพงศ์ต้องมีผู้อนุบาลเพื่อดูแลรักษา เลี้ยงดู ให้การรักษาพยาบาล และประกอบกิจการงานดูแลปกครองทรัพย์สินและไปดำเนินการตามกระบวนการพิจารณาของศาลและสำนักงานบังคับคดีแทนต่อไป ซึ่งในการร้องตั้งผู้อนุบาลนี้บรรดาบุตรของผู้ร้องกับนายศิริพงศ์ได้ให้ความยินยอมในการที่ผู้ร้องขอเป็นผู้อนุบาลของนายศิริพงศ์ ผู้ร้องเป็นผู้มีความประพฤติดี และมีได้เป็นผู้ไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถ ด้วยเหตุดังกล่าวผู้ร้องขอได้โปรดได้สวนคำร้องและมีคำสั่งให้นายศิริพงศ์ ฐานุกิจอนันต์ เป็นบุคคลไร้ความสามารถ และมีคำสั่งแต่งตั้งผู้ร้องเป็นผู้อนุบาลของนายศิริพงศ์ ฐานุกิจอนันต์ โดยให้ผู้ร้องมีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายต่อไป

ศาลนัดไต่สวนคำร้องในวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๙ นาฬิกา หากผู้ใดประสงค์จะคัดค้านประการใด
ให้ยื่นคำคัดค้านต่อศาลก่อนวันนัด ตรวจสอบคำร้องได้ที่ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี

ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ เดือน เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๑

(นายวรานนท์ วิเศษศิริ)

ผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี